



Thông Báo Truyền Thông

THÔNG BÁO CẤP THỜI

Liên Lạc: Alexa Pratt

Nhân Viên Đặc Trách Thông Tin Công Cộng

Cơ Quan đặc Trách Tài Nguyên Quận Cam

(714) 514-2395

Alexa.Pratt@occr.ocgov.com

Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC Tổ Chức Bệnh Xá Gắn Microchip MIỄN PHÍ cho Chó và Mèo

TUSTIN, Calif. (21 Tháng Hai, 2024) – Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC hân hoan loan báo sẽ tổ chức Bệnh Xá Gắn Microchip cho các thú vật của các cư dân tại các thành và các khu vực tự trị của Quận phố mà cơ quan có kế ước làm theo đúng mẫu mực cho các con chó và mèo thân yêu của chúng ta! Xin hãy tham dự một sự kiện liên quan đến các thú vật gia đình nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của các chủ nhân các con thú bằng việc cung cấp cho các chủ nhân các con thú một cơ hội để gắn các microchip cho con thú hoàn toàn miễn phí.

Ngày: Thứ Bảy, 24 Tháng Hai, 2024

Thời Gian: 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa.

Địa Điểm: Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật, 1630 Victory Rd. Tustin, CA 92782

Ai Tham Dự: Cuộc Lễ dành cho các phụ huynh của các cặm thú gồm có chó và mèo những người cư ngụ tại một trong 14 thành phố có kế ước dịch vụ hay tại các khu vực tự trị của Quận.

Gắn Microchip là một phương cách giản dị và hiệu quả để bảo đảm và các con thú có thể dễ dàng định danh và đoàn tụ với chủ của chúng nếu một chúng bị lạc mất. Một cái Microchip, chỉ bằng cỡ của hạt gạo, được cấy vào dưới lớp da của con thú và chứa đựng con số căn cước duy nhất. Con số này có thể được rà bởi trại tạm trú thú vật, bệnh xá các thú y sĩ, hay các cửa tiệm cung cấp vật liệu cho thú vật, cho phép chúng tiếp cận nhanh chóng với những thông tin của người chủ và đoàn tụ những con thú bị lạc với các gia đình của chúng.

Không giống như các dây cột cổ và bảng tên, có thể bị gãy, rớt mất, hay bị lấy đi, microchips cung cấp một phương tiện thường trực để định danh. Thực ra, những cuộc nghiên cứu cho thấy những con thú bị lạc mà có microchip phần nhiều được đoàn tụ với chủ của chúng.

Xuyên qua các chiến dịch thường lệ, Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC liên tục chứng kiến những lợi ích sâu sắc của việc gắn microchip giúp việc đoàn tụ các con thú đã bị lạc mất. Chẳng hạn như, hai ngày sau Ngày Lễ Tình Nhân (16/tháng Hai/2024), Xena, một con chó chihuahua lớn tuổi, đã được một nhà Hào Tâm mang đến Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC. Con chó cái này đến vào lúc 12:18 trưa và lập tức được làm hồ sơ, nhân viên của chúng tôi đã rà soát Xena và tìm thấy có microchip. Nhờ thông tin chúng tôi tìm được



COUNTY OF ORANGE

P R E S S R E L E A S E

WWW.OCGOV.COM

từ microchip, chúng tôi đã có thể liên lạc với gia đình “cô ta” ngay lập tức. Vào lúc 3:30 chiều cùng ngày, Xena và gia đình cô ta đã đoàn tụ, và cô ấy được đưa về nhà!

Phí tổn trung bình của một microchip cho một con chó hay mèo có thể từ \$25 đến \$60 hay hơn nữa. Nhờ sự bảo trợ của Tổ Chức **Noble Friends Foundation for OC Animal Care**, có đến 100 con chó và mèo sẽ được gắn microchip hoàn toàn miễn phí (kể cả việc đăng bạ thông tin của người chủ) trong ngày lễ.

Cuộc lễ này được mở ra cho các cư dân cư ngụ tại các thành phố có kế ước với Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC và các khu vực tự trị, và 100 con chó và mèo đầu tiên sẽ nhận được microchip miễn phí (giới hạn 2 con cho một chủ nhân). Thẻ căn cước California hay ảnh căn cước với hóa đơn điện nước, điện thoại, kế ước mướn hay thuê nhà, hay những tài liệu tương tự chứng minh nơi ở trong khu vực kế ước cần tham dự vào cuộc lễ này. Thêm vào đó, tất cả thú vật phải từ 8 tuần lễ hoặc lớn hơn, tất cả các thú vật phải thân thiện, chó phải có dây cột ít nhất 6 feet hay ngắn hơn bất kể lúc nào (không được dùng giây hạn chế co dãn) và mèo phải được bảo đảm trong túi đựng thú vật toàn thời gian (không được dùng bẫy xập để chứa). Xin lưu ý cuộc lễ này ưu tiên cho những ai đến trước, vì thế nên đến thật sớm để bảo đảm có chỗ cho thú của quý vị!

Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC khuyến khích tất cả những người chủ nuôi thú nên lợi dụng cơ hội này để bảo đảm sự an toàn cho những người bạn lông xù của họ. Muốn biết thêm thông tin, xin vào ocpetinfo.com. hay gọi số 714-935-6848.

###

VỀ Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC

Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC là trung tâm tạm trú của các thú vật tại các thành phố lớn nhất tại Quận Cam, tọa lạc tại 1630 Victory Rd. Tustin, CA 92782. Cơ Quan phục vụ 14 thành phố và nhận vào hơn 14,500 thú vật mỗi năm. Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC cung cấp nơi tị nạn và chăm sóc cho các thú vật, nuôi dưỡng mối liên hệ giữa người và thú, và phát động sự an toàn cho công đồng chúng ta. MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC , xin vào ocpetinfo.com.

Các thành phố có kế ước bao gồm: Anaheim, Brea, Cypress, Fountain Valley, Fullerton, Huntington Beach, Lake Forest, Orange, Placentia, San Juan Capistrano, Santa Ana, Tustin, Villa Park, Yorba Linda, và các khu vực tự trị của Quận.